

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานที่ บริษัท มิตรมาชา จำกัด เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ได้รับมอบหมายในส่วนของ การตัดต่อวิดีโอแพชั่นเพื่อ โฆษณานิติยสาร MiX MAGAZINE ผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้ผู้จัดทำได้รับประสบการณ์ใหม่ในการทำงานจริง และได้เรียนรู้ระบบการทำงานขององค์กร ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้ใช้ศักยภาพ ที่มีจากการเล่าเรียนมาอย่างเต็มที่ในด้านการตัดต่อวิดีโอแพชั่นเพื่อ โฆษณานิติยสาร MiX MAGAZINE ผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจในนิตยสารมากขึ้น นอกจากนี้ผู้จัดทำยัง ได้ฝึกการตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ ในหน้าที่มากขึ้น

ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผู้จัดทำได้ใช้ความรู้ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้ ความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใช้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งในการทำงานตัดต่อวิดีโอผู้จัดทำ ได้รับคำติชม แนวคิด เทคนิค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากพนักงานที่ปรึกษา และผู้มีประสบการณ์ คนอื่นๆ ภายในองค์กร เช่น การตัดต่อคำพูดในบทสัมภาษณ์ การตัดคำพูดซ้ำ การตัดเสียงรบกวน การทำให้ภาพมันไม่สั่นไหว เป็นต้น เพื่อนำมา ปรับปรุง และพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้จัดทำ ได้ทำผลงานออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานคือ การหาเพลงนำมาประกอบในคลิปวิดีโอและ ให้เข้ากับธีมแพชั่นที่ถ่าย ซึ่งเพลงที่นำมาประกอบต้องไม่ผิดลิขสิทธิ์ ทำให้ในช่วงแรกของการ ปฏิบัติงานค่อนข้างล่าช้า เพราะใช้เวลาในการหาเพลงนาน

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.2.1 ศัพท์เฉพาะหรือศัพท์ทางด้านการตัดต่อในการผลิตวิดีโอ บางคำที่ผู้จัดทำยังไม่ทราบ ทำให้การทำงานบางครั้งเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจ โจทย์และวิธีแก้ไขงานอย่างแท้จริง ข้อเสนอแนะคือ ควรเตรียมความพร้อมทางด้านการตัดต่อในการใช้ศัพท์เฉพาะ

5.2.2 ควรมีความรอบคอบ เพราะ หากงานที่ได้รับมอบหมายผิดพลาดจะทำให้ ต้องทำ งานหรือแก้ไขงานใหม่และถ้าหาก โปรแกรมที่ใช้ทำงานตัดต่อเกิดขัดข้องหรือคอมพิวเตอร์ค้าง โดย ที่ยังไม่ได้บันทึกงานไว้ ก็จะทำให้งานเสร็จล่าช้ากว่าเดิม เพราะฉะนั้นผู้จัดทำจึงควรมีความ รอบคอบให้มากขึ้น

5.2.3 งานที่ได้รับมอบหมายเป็นการดำเนินงานจริงนำไปใช้จริง จึงจะต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ความกระตือรือร้น ทำงานให้เสร็จตรงต่อเวลา การดูตัวอย่างชิ้นงานหลายๆ เพื่อนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง รวมไปถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่อวิดีโอ การลำดับภาพ การใส่เสียง และการใส่เทคนิคพิเศษต่างๆ



